

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KCE – ก็ยังต้องตามกันต่อไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว... จริงๆ แล้ว หุ้น KCE เราตามกันมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะ

ไม่ว่าจะคุยในรายการ Live ที่เจอกันในทุกครั้ง (วันอาทิตย์) ถ้าแฟนคลับไม่ถามถึง เหนือเมฆก็จะเอ่อยๆ หรือมีเปรยๆ ให้ฟังบ่อยๆ... ซึ่งการตามที่ว่านี้ ก็อาจจะมีส่วนท่านที่ ตามซื้อ หรือแค่ ตามดู ไปก่อน แต่บางท่านอาจจะทั้งตามดูและตามซื้อ ตามเล่นไปด้วยเลย การเล่น ก็อาจจะแค่เล่นสั้นๆ ... หรือ อาจจะมีส่วนท่านนะที่แอบเก็บๆ ไปเรื่อยๆ ดาบเท่าที่สัญญาณยังไม่เสีย ก็ต้องตามกันต่อไป... และในส่วนของตลาด หรือกราฟของ SET Index นั้น ก็อย่างที่เห็นเหนือเมฆกล่าวไว้ในวันวานนั้นแหละครับ ยังไงก็ยังไม่สามารถหักเหได้ หรือซื้อก่อน เพราะเห็นไม่หลุด 1270 นัยสำคัญที่เหนือเมฆมองไว้นั้น ก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบของการแก๊งกำไรด้วยนะครับ ลงที่ 1270 แล้ว เก็บของมา แต่วันวานก็กล่าวไว้แล้ว แนวต้าน และแนวโน้มเป็นยังไป การแวงตัวในวันวาน ก็ออกอาการมาให้เห็นแนวหรือไม่ จริงๆ ก็ยังไม่ต้องคิดนำไปมากหรอกนะครับ ภาพในเรื่องที่เหนือเมฆกล่าวไว้ ยังคงอยู่ในระเบียบหรือกระบวนการของการวิเคราะห์... แต่ก็เนะ ก็ต้องมีบางท่านอยากรู้อย่างแหละว่า จริงๆ แล้ว น้ำหนัก เอาทางไหน หรือง่าย ๆ ว่า 1270 เนี่ย ต่ำสุดแล้วจริงๆ หรือไม่ จะมีการลงต่ำกว่า 1270 ได้อีกไหม... เรื่องแบบนี้ ไม่มีใครจะเอาให้ถูกได้จริงๆ หรือ ถ้า 1270 ไม่หลุดจริงๆ แล้วจะขึ้นจริงเลยไหม ก็ต้องตามดูที่เงื่อนไขของการจะขึ้น แล้วขึ้น จะขึ้นถึงไหน ถึงจะเรียกว่า ขึ้นจริงอีกที... ยังไง คำๆ วันอาทิตย์นี้ เราเจอกันทางLive สดๆ เลยดีกว่า รอดตามดูวันนี้ จะจบยังไงก่อน แล้วอาจจะง่ายขึ้น

ดูตามเกม... หลังจากขึ้นมารอบใหญ่ๆ ก็ได้มีการพักตัว ถ้าจะเอาเกมของการซื้อๆ ขายๆ

ที่เห็นๆ ในแต่ละวัน ก็เรียกว่า อ่านเกมยากเหมือนกันนะว่า แกว่งๆ แล้วเก็บ หรือ แกว่งๆ แล้วปล่อย

แนวรับ : ... 31.0-30.0 ต่ำกว่า 29.0 ก็อาจจะระวัง

เป้าหมาย : ... 34.0 ถ้าผ่านได้ ก็อาจจะต้องมอง 40.0

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KCE... รูปแบบที่จะวิเคราะห์ตามภาพนี้ ลุ้นกันที่รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ก่อนเลยครับ ซึ่งหากยังสามารถจะยืน 31.0 ได้มันคงเลยนั้น ก็อาจจะต้องมองแนวโน้มของการต่อเนื่อง หรือ เรียกว่า พักตัว. จากการขึ้นในระลอกที่แล้ว ก็เพื่อจะไปต่อนั่นเอง หรือ ถ้าจะมองกันที่แนวโน้มของ MA. ในภาพนี้ ก็จะมี MA. มาดูกัน สัก 3 เส้น โดย เส้นระยะสั้น ที่เราว่ากันมาแล้ว ก็คือ MA25days ถือว่ายังดี ส่วนเรื่องของ MA. 2 เส้น ที่เอาไว้ดูว่า หุ้นอยู่ในภาวะไหน ก็คือ MA50 และ 200 จึงมองได้ว่าเป็น Bull Stage แต่มาราคาเริ่มแดงจากเส้น MA50 ขึ้นมาเสียด้วยนี้ลี จึงอาจจะต้องมองว่า ในระยะกลางๆ ขึ้นไป KCE ยังคงน่าจะตามกันต่อไปอยู่นั่นเอง